

13 มกราคม 2566

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการ “การพัฒนาระบบและปรับปรุงคุณภาพวารสารไทยในฐานข้อมูล Scopus ระยะที่ 2”
เรียน บรรณาธิการวารสาร
สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างกำหนดการประชุม

ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) ได้ดำเนินโครงการ “การพัฒนาระบบและปรับปรุงคุณภาพวารสารไทยในฐานข้อมูล Scopus ระยะที่ 1” ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้สำเร็จลงด้วยดี และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้วนั้น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) และศูนย์ TCI จึงได้หารือร่วมกันในการร่างโครงการ “การพัฒนาระบบและปรับปรุงคุณภาพวารสารไทยในฐานข้อมูล Scopus ระยะที่ 2” เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของวารสารให้มีความต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มปริมาณบทความของนักวิชาการไทยในฐานข้อมูล Scopus รวมทั้งเพิ่มคุณภาพงานวิจัยและนักวิจัยไทยโดยเฉพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพวารสารไทยใน Scopus ให้มี Quartile ที่สูงขึ้นไปอีก

ศูนย์ TCI จึงขอเรียนเชิญท่านในฐานะบรรณาธิการวารสารที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนี้และกองบรรณาธิการวารสารอีก 1 คน เข้าร่วมประชุมในวันศุกร์ที่ **24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-13.30 น. ณ โรงแรม แมงดารินทร์กรุงเทพฯ ถนนพระราม 4 บางรัก กรุงเทพฯ** เพื่อรับทราบหลักการ, ความจำเป็น และเหตุผลของโครงการฯ ร่วมกันหารือแผนการดำเนินงาน และสิ่งที่คาดหวังจากโครงการฯ ตลอดจนเงื่อนไขและแนวทางในการขอรับการสนับสนุนจาก สกสว. โดยผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน และขอความกรุณาท่านเบิกจ่ายค่าเดินทางจากต้นสังกัด ทั้งนี้ โปรดยืนยันการเข้าร่วมประชุม โดยแจ้งรายชื่อ บรรณาธิการวารสาร และทีมผู้ต้องการเข้าร่วมการประชุม รวมวารสารละ 2 ท่าน แล้วแจ้งกลับมาที่ คุณสันติ อิทธิฤทธิมีชัย tci.thai@gmail.com ภายในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการ

อนึ่ง สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมประชุม จะต้องตรวจหาเชื้อไวรัส โควิด 2019 จาก ATK ที่ตรวจภายใน 24 ชั่วโมงก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย โดยแสดงผลการตรวจ ATK ก่อนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุม จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(ศ.ดร. ณรงค์ฤทธิ สมบัติสมภพ)

หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย